

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 11 มิถุนายน 2558 00:00:43 น. (บ้านเมือง)

สภ.ระดมผู้บริหารจากทั่วประเทศรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จากนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสิทธิ์ หมีดเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สภ.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พร้อมประชุมร่วมขับเคลื่อนการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิต ปี 2558/2559 หลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และรอประกาศใช้เป็นกฎหมาย

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย สภ. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่จะเข้าสู่การเป็น กยท. จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การยางฯ ว่ามีประเด็นสำคัญใดบ้าง รวมทั้งมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่จะต้องนำออกไปใช้ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการยางพาราทั้งระบบในปี 58/59 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนโยบายมาตรการ 16 มาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว

นายอำนาจ ยังกล่าวว่า กฎหมายนี้ นับเป็นพระราชบัญญัติการยางฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการบูรณาการรวมหน่วยงานยางพาราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ "การยางแห่งประเทศไทย" หรือ กยท. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะประเทศที่ครองตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก

-2-

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการทำสวนยางที่มั่นคงและยั่งยืน โดยยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ กยท. จะเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม ๑๖ มาตรการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบ การเงิน บัญชี และงบประมาณของปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ ๒ เดือน รวมทั้งการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มุ่งเรื่องการส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น และประเด็นที่มีความห่วงใยกันมาก คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess) ซึ่งต่อไปจะกลายเป็นกองทุนพัฒนายางพารา โดย กยท. ต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนี้ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เพื่อบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้าน นายประสิทธิ์ หมัดเสี้ยน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) รักษาการ ผอ.สกย. กล่าวว่า ได้เชิญผู้บริหาร สกย. ในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง กทม. เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมกันตัง สกย. เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในเรื่องบทบาทภารกิจก่อนก้าวสู่การยางแห่งประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และเตรียมปรับตัวเข้าสู่การทำงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของ สกย. มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปจากเดิมที่ดูแลเฉพาะการปลูกแทนยางเก่าเพียงอย่างเดียว เมื่อเปลี่ยนเป็น กยท. ภารกิจจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี/ไม่ยืนต้นอื่น การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางครบวงจร นับเป็นการดูแลยางพาราทั้งระบบ ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงปรับโครงสร้างอัตรากำลังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการปรับโครงสร้าง กยท. โดยจะมีรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการองค์กรในลำดับแรก



11 มิถุนายน 2558 หน้า 14

## สทย.เปิดบ้านพร้อมสู่ กยท.รับภารกิจใหม่ พัฒนayangทั้งระบบ

**สทย.ระดมผู้บริหารจากทั่วประเทศรับมอบนโยบาย** การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จากนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสิทธิ์ หมดเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พร้อมประชุมร่วมขับเคลื่อนการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิต ปี 2558/2559 หลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและรอประกาศใช้เป็นกฎหมาย

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และนายกรัฐมนตรีได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย สทย. ซึ่งเป็นองค์การสำคัญที่จะเข้าสู่การเป็น กยท. จึงควรทำความเข้าใจกับท.ร.บ.การยางฯ ว่ามีประเด็นสำคัญใดบ้าง รวมทั้งมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่จะต้องนำออกไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราต่อไป

ไปในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการยางพาราทั้งระบบในปี 58/59 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับนโยบายมาตรการ 16 มาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว

นายอำนาจ ยังกล่าวว่า กฎหมายนี้ถือเป็นพระราชบัญญัติการยางฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการบูรณาการรวมหน่วยงานเกษตรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ "การยางแห่งประเทศไทย" หรือ กยท. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะประเทศที่ครองตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตยางพาราที่สุดในโลก

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการทำสวนยางที่มั่นคงและยั่งยืน โดยยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ กยท. จะเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม 16 มาตรการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้ง

ระบบ การเงิน บัญชี และงบประมาณของปี 2558 และ 2559 ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะในงบประมาณ 2558 ที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ 2 เดือน รวมทั้งการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มุ่งเรื่องการผลิต ส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น และประเด็นที่มีความห่วงใยกันมาก คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess) ซึ่งต่อไปจะกลายเป็น กองทุนพัฒนายางพารา โดย กยท. ต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนี้ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เพื่อบริหารจัดการการยางพาราทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้าน นายประสิทธิ์ หมดเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) รักษาการ ผอ.สทย. กล่าวว่า ได้เชิญผู้บริหาร สทย. ในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง กทม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิต ปี 2558/2559" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมกันตัง สทย. เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในเรื่องบทบาทภารกิจ ก่อนก้าวสู่การยางแห่งประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และเตรียมปรับตัวเข้าสู่การทำงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... เพื่อ

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของ สทย. มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปจากเดิมที่ดูแลเฉพาะการปลูกแทนยางเก่าเพียงอย่างเดียว เมื่อเปลี่ยนเป็น กยท.ภารกิจจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี/ไม่ย่นต้นอื่น การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางดิบ

วงจรรวม เป็นการดูแลยางพาราทั้งระบบ ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงปรับโครงสร้างอัตราค่าสิ่งให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการปรับโครงสร้าง กยท. โดยจะมีรักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการองค์กรในลำดับแรก



11 มิถุนายน 2558 หน้า 1,3 (1)

## ศอ.บต.ทุ่ม50ล.ตั้ง2รง.ที่ยะลา

# แปรรูปยาง

ต้นแบบเพิ่มรายได้ชาวสวน  
ปัตตานีลอบบี้ยัมทหารเจ็บ1  
อีกเหตุระเบิดรถตราโล่ยับ



**บี้ยมรถ ตร.** - รถกระบะตราโล่หุ้มเกราะของ สก.กะพ้อ จ.ปัตตานี ถูกคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายกะบุรี-กะพ้อ หมู่ 1 ต.กะบุรี ขณะลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยครู ทำให้รถเสียหาย แต่ตำรวจ 7 นายปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน

ปัตตานีวางบี้ยัมทหารเฉพาะกิจ 25 ชุด ลาดตระเวนเส้นทางปลอดภัยของครูที่ อ.มายอ พลทหารบาดเจ็บ 1 นาย อีกรู้ตัววางระเบิดรถตราโล่ สก.กะพ้อ พังยับ แต่ ตร. 7 นายปลอดภัย ศอ.บต.เร่งตั้ง รง.แปรรูปยางที่ยะลา 2 แห่ง (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

แปรรูปยาง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จีรสิทธิ์ ลอแม รอง ผกก.ป.สภ.มายอ จ.ปัตตานี รับแจ้งเหตุระเบิดริมถนนสายชนบท หมู่ 1 ต.ถนน อ.มายอ จึงประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ตชด.444 ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย ทราบชื่อพลทหารโชติรส กันนกุล อายุ 23 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดที่คางและลำตัว ที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดอยู่ริมถนนและมีชิ้นส่วนระเบิดกระจัดไปทั่ว

สอบสวนทราบว่า ขณะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 จำนวน 8 นาย เดินลาดตระเวนเส้นทางรับผิดชอบเพื่อดูแลความปลอดภัยเส้นทางก่อนที่ครูโรงเรียนบ้านถนน



## 11 มิถุนายน 2558 หน้า 1,3 (2)

จะเดินทางไปโรงเรียน ปรากฏว่ามาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ชุกไว้ริมถนนจนระเบิดขึ้น ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย

เวลาไล่เลี่ยกันเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนน

สายกระบุรี-กะป้อ หมู่ 1 ต.กะบุรี อ.กะป้อ จ.ปัตตานี พ.ต.อ.กำพล พลภักดี ผกก.สภ.กะป้อ ได้นำกำลังไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดเก็บกู้ระเบิด พบรถกระบะตราโล่ ยี่ห้อฮิซุซุ 4 ประตู แบบหุ้มเกราะจอดข้างทาง สภาพถูกแรงระเบิดทำให้ด้านหลังของรถและหม้อน้ำแตก ส่วนเจ้าหน้าที่ปลอดภัย มีเพียงหูอื้อและแน่นหน้าอกจำนวน 2 นาย ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบเสาเหล็กไฟส่องสว่างริมถนนถูกแรงระเบิดจนหักและพบหลุมระเบิดกว้าง 1 เมตร และมีชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณ

สอบสวนทราบว่า ขณะที่ตำรวจ สภ.กะป้อ จำนวน 7 นาย ใช้รถกระบะลาดตระเวนเส้นทางรับผิดชอบเพื่อดูแลความปลอดภัยด้วยครู มาถึงคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ผูกติดไว้กับเสาไฟส่องสว่างข้างทางจนระเบิดเสียงดังสนั่น เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกคน

ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในงานโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ด้านเกษตรกรรมและอื่นๆ และโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย

มีเกษตรกรกลุ่มอาชีพปลูกพีช กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา เข้าร่วมในโครงการ

นายภานุกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 นั้น ศอ.บต.ได้ดำเนินการหลายโครงการ มีโครงการที่สำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2 โครงการหลักๆ คือ โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ด้านการเกษตรและอื่นๆ และโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ด้านการเกษตรและอื่นๆ มอบหมายให้

สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สศส.) สำรวจความต้องการของกลุ่มอาชีพโดยยึดถือคัมภีร์ 8 เล่มของ กอ.รมน. ที่ผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้านที่คำนึงถึงความต้องการของประชาชนในการประกอบอาชีพ โดยยึดพื้นที่เร่งรัดพัฒนา (พื้นที่สีเหลือง) จำนวน 301 หมู่บ้าน มาจำนวน 70 หมู่บ้าน จากแผนพัฒนาตำบลที่ผู้แทนกระทรวงต่างๆ ได้จัดเวทีความต้องการของชาวบ้านจริงๆ มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอีกครั้งหนึ่ง ผลการวิเคราะห์โครงการพบว่า โครงการที่ ศอ.บต.จะให้การสนับสนุนจำนวน 27 กลุ่ม งบประมาณ 3,429,411 บาท แยกได้ 3 ประเภท คือ 1.ประเภทการปลูกพีช 2.ประเภทเลี้ยงสัตว์ และ 3.ประเภทส่งเสริมกลุ่มอาชีพอื่นๆ

"สำหรับโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากปัญหาราคายางตกต่ำ โดยใช้วัตถุดิบและแรงงานในพื้นที่ จะจัดตั้ง 2 โรง คือ ที่ ต.ตาชี

อ.ยะหา จ.ยะลา และที่ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา งบประมาณ 50 ล้านบาท ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นต้นแบบโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา เพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นที่" นายภานุกล่าว



11 มิถุนายน 2558 หน้า 26



## เบิร์ด อายวิ

นคราพัฒนา



*ร่วมมือ - ปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ ออยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมระดับรัฐมนตรี  
ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ ร่วมกับกัมพูชา มาเลเซีย ศรีลังกา และเวียดนาม  
พร้อมผู้แทนจากอินเดีย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมมือด้านยางพารา*

11 มิถุนายน 2558 หน้า 5

# 108 **ชอก แซก**



**หารืออย่างพารา**  
- ปีติพงษ์ ฝั่งบุญ อนุ  
อรรถยา รมว.เกษตรฯ  
ประชุมระดับรัฐมนตรี  
ของสมาคมผู้ผลิต  
ยางธรรมชาติ ร่วม  
กับประเทศกัมพูชา  
มาเลเซีย ศรีลังกา  
และเวียดนาม พร้อม  
ผู้แทนระดับสูงจาก  
กลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง  
ธรรมชาติอันดับต้นๆ  
ของโลก เพื่อหารือความ  
ร่วมมือด้านยางพารา  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์



11 มิถุนายน 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กรกฎาคม 2558		สิงหาคม 2558	
	กรุงเทพฯ		สงขลา	
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	64.50	64.25	64.70	64.45
ชั้น 2	63.90	63.65	64.10	63.85
ชั้น 3	63.35	63.10	63.55	63.30
ชั้น 4	63.05	62.80	63.25	63.00
ชั้น 5	62.60	62.35	62.80	62.55
ยางแท่ง				
STR5L	66.20	65.95	66.40	66.15
STR20	54.50	54.25	54.70	54.45
น้ำยางข้น				
60%	44.35	44.10	44.55	44.30
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				





11 มิถุนายน 2558 หน้า 14 (1)

## แฉอดวง

### ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558... ● ชาวแรก...นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นอกจากการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นสมัยที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 มิถุนายน 2558 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี แล้ว ยังได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้ารับรางวัล “Recognizing achievements in the fight against hunger” ซึ่งเป็นรางวัลที่ เอฟเอโอ มอบให้กับประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรและสัดส่วนของผู้อดอยาก

ทั่วโลก และขาดสารอาหาร ได้มากกว่าครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายการพัฒนาของที่ประชุมอาหารโลก (World Food Summit) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังสามารถลดสัดส่วนของประชากรที่อดอยากทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ภายในปี 2558... ● เรื่องดี...พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นายปณิฑิตย์ เหวีทวีรักษ์ ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผบ.พล.ม.1 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว และนายอำเภออำเภอป่าสัก พร้อมกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการยุทธการ “ป่าสัก ยั่งยืน” ระยะที่ 1 และเปิดยุทธการ “ป่าสัก ยั่งยืน” ระยะที่ 2 ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมศูนย์วนศาสตร์ชุมชน (ศูนย์ภูฟ้า) ต.พลัด ตำน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์... ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปร่วมพิธีถวายต้นพะยูน 300 ต้น แต่ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัด จำนวน 229 วัด ทั่วประเทศ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปปลูกในวัดทั่วประเทศ โครงการศาสนาค้ำพะยูน ดำริโดย สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จะปลูกต้นพะยูน 3 ล้านต้น ในวัดต่างๆ ทั่วประเทศในระยะเวลา 5 ปี และขอให้พระสงฆ์ช่วยบอกต่อพุทธศาสนิกชนที่มาเข้าวัดทุกคนให้ช่วยกันปลูกต้นไม้มิ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้คนไทยทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2557-ปัจจุบัน โครงการนี้ได้ปลูกต้นพะยูนไปแล้ว 300,000 ต้น... ● นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2558 โดยมี นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน... ● นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต ถือเป็นโอกาสตอบสนองการดำเนินการตามพันธกิจของรัฐบาลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สังคมโลก รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับรู้และมีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของ คสช. ที่จะป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง... ● นายวิทยา มินีสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2558 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุตรดิตถ์ จำนวน 200 ต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรของแผ่นดิน และยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้... ● บิดท้ายข่าว...อรุณพล เจริญชนะ ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเฉลิมเกียรติ สุดสวคร ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม และนายชัชวาท ชัชวธรรม ผอ.ส่วนพิเศษหน่วยพิทักษ์



11 มิถุนายน 2558 หน้า 14 (2)

ไพโร สนธิกำลังเจ้าพนักงานป่าไม้ ทหาร เข้าดำเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกพวกนายทุนบุกรุกปลูกสวนยางพาราจำนวนกว่า 4,000 ไร่...ขอปรบมือดังๆ ให้ครับท่าน...● นายอลงกรณ์ เศรษฐฐเชื้อ ผอ.สำนักด่านป่าไม้กรมป่าไม้ เร่งปรับปรุงและมอบนโยบายให้ผู้ได้บังคับบัญชาหัวหน้าด่านป่าไม้ทุกจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและโปร่งใส...555...ระยะทางพิสูจน์ม้า...กาลเวลาพิสูจน์คน...● เสียงโอดครวญข้าราชการชั้นผู้น้อยกรมป่าไม้ ปัญหาโดนหักหัวคิวค่าเบี่ยเลี้ยงที่มงานตระเวนพิทักษ์ป่ากรมป่าไม้ มีหน่วยพิทักษ์ป่าทั่วประเทศ 492 หน่วย ที่ยังไม่ได้รับค่าเบี่ยเลี้ยงเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ทำให้เดือดร้อนมากก็ไม่ทราบว่าจะเงินจำนวนนี้ไปตกหล่นอยู่ที่ไหนกระเป๋ใคร...ฮัลโหลๆ..ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ คนชื่อมือสะอาด ช่วยตรวจสอบด่วนด้วย...ช่วย...● นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ มีคำสั่งโยกย้าย นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานเขาพนมเบญจา จ.กระบี่ เป็นหัวหน้าอุทยานหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี แทนนายไชยธัช บุญญพันธ์ตันติ ป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ไปนั่งเบ๊นเบ๊น ผอ.ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์กรมอุทยานฯ...555...● แล้วพบกันใหม่พฤษีสบตีหน้าครับ..กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระสาน  
Prasert\_tarasan@yahoo.com



11 มิถุนายน 2558 หน้า 12

## กลุ่มฯทำอยู่ส่งเสริมผลิตปุ๋ย หนูนปลุกผลไม้เสริมรายได้

พังกา : นายสมพงษ์ พรผล ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนทำอยู่เปิดเผยว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนทำอยู่ส่วนใหญ่ทำอาชีพสวนยางพาราแต่ต้องประสบปัญหาด้านราคายางพารา กลุ่มเกษตรกรจึงได้มีการจัดโครงการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นดิบ แปรรูปยางแผ่นดิบ และเปิดตลาดประมูลยางพารา กลุ่มเกษตรกรได้รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก ทั้งน้ำยางสด และยางแผ่นดิบ ซึ่งในรูปของน้ำยาง กลุ่มเกษตรกรจะทำแปรรูป เป็นยางแผ่นดิบก่อนและนำไปรวมกับยางแผ่นดิบที่รับซื้อไว้เพื่อนำไปขายในการประมูลราคายางพาราที่กลุ่มเกษตรกรดำเนินการโดยประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคือ ความเป็นธรรมในการขายผลผลิต ทำให้สมาชิกมีความศรัทธากลุ่มเกษตรกร และให้ความร่วมมือ

กับกลุ่มทุกกิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ

นายสมพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเกษตรกร ยังได้มีการส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์โดยการปลูกผลไม้ตามฤดูกาลในสวนยางพาราเพื่อนำมาจำหน่ายในสถานที่ที่กลุ่มเกษตรกรจัดไว้ และแนะนำส่งเสริมการผลิตปุ๋ยใช้เองทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยใช้เองทำให้สมาชิกสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรได้จัดทำศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน (ศูนย์ปราชญ์) โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่จะเผยแพร่ความรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก และประชาชน และนำแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



11 มิถุนายน 2558 หน้า 6

## ศอ.บต.เปิดโครงการพัฒนา3ข.ใต้

### จัดใหญ่ทั้งเกษตร-แปรรูปยาง

ยะลา - ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์  
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นาย  
ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานเปิดโครงการ  
พัฒนาอาชีพและรายได้ด้านเกษตรกรรมและอื่นๆ และ  
โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื่อเป็นต้นแบบใน  
พื้นที่ 3 ข.ใต้

เลขาฯ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2558  
ศอ.บต. ได้ดำเนินการหลายโครงการ มีโครงการที่สำคัญ  
ด้านเศรษฐกิจ ที่จะส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  
อยู่ 2 โครงการหลักๆ คือ โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้  
ได้ด้านเกษตรกรรมและอื่นๆ และโครงการจัดตั้งโรงงาน  
แปรรูปยางพาราเพื่อเป็นต้นแบบ ในพื้นที่ฯโดยมอบหมาย  
ให้สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
(สศส.) สืบหาความต้องการของกลุ่มอาชีพ โดยยึดถือ  
คัมภีร์ 8 เล่ม ของกอ.รมน.ที่ผ่านเวทีประชาคมของ  
หมู่บ้าน โดยยึดพื้นที่เร่งรัดพัฒนา (พื้นที่สีเหลือง) จำนวน

301 หมู่บ้าน มาจำนวน 70 หมู่บ้าน พร้อมจัดเวทีรับฟัง  
ความต้องการของชาวบ้านจริงๆ มาวิเคราะห์ความเป็นไป  
ได้ของโครงการ พบว่าโครงการที่ศอ.บต.จะให้การ  
สนับสนุนในวันนี้ จำนวน 27 กลุ่ม งบประมาณ 3,429,411 บาท  
แยกได้ 3 ประเภท คือ 1. ประเภทการปลูกพืช 2. ประเภท  
เลี้ยงสัตว์ และ 3. ประเภทส่งเสริมกลุ่มอาชีพอื่นๆ

สำหรับการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูป  
ยางพารา เพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
จะมีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อเป็นต้นแบบใน  
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โรง คือ ที่ตำบล  
ตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และที่ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา  
จังหวัดยะลา งบประมาณ 50 ล้านบาท โดย  
ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นต้นแบบโรงงานแปรรูป  
ยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ  
ยางพาราและเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ  
เกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นที่

11 มิถุนายน 2558 หน้า 6

## ‘ตราด’อบรมเพิ่มทักษะการกรีดยาง

ตราด - ที่ศาลาประชาคมบ้านคลองหิน หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสมชาย กิมสร้อย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเล็ก เป็นประธานเปิดโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อพัฒนาบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี นำโดย นายเบญจพล ละเอียดอ่อน พร้อมทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกรีดยาง

ด้านนายอนุรัตน์ ฉายแสง เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเล็ก กล่าวรายงาน ว่าเทศบาลตำบลหาดเล็กร่วมกับสำนักงานแรงงาน จ.ตราด จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือช่างกรีดยางขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน และผู้ไม่มีรายได้

นายสมชายกล่าวว่า ทางเทศบาลต้องการแก้ปัญหาการว่างงาน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างรายได้ จากการไปรับจ้างกรีดยางพาราได้ ซึ่งมีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่



**เสริมทักษะ** - เทศบาลตำบลหาดเล็ก ร่วมกับสำนักงานแรงงาน จ.ตราด จัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ที่ศาลาประชาคมบ้านคลองหิน หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด